



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. ก.เกษตรฯจัดบิ๊กแคมเปญกระตุ้นศก.รับปี'64ชวน'ซื้อวิถีใหม่' ส่งสุขทั่วไทยถึง...
2. 'เบนดิโต้ฟาร์ม'สมชื่อ'ไอศกรีมเกษตรไทย' ต่อยอดสตอร์วเบอร์รี่ผสมงาซีมอน-ถั่ว...
3. สัปดาห์ตระหนักรู้เชื้อดื้อยา หยุดใช้ยาพ่นฆ่าเชื้อ
4. จ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย
5. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระนำรู้?
6. สัปดาห์ตระหนักรู้เชื้อดื้อยา หยุดใช้ยาพ่นฆ่าเชื้อ
7. "มนัญญา" เยียวยาชาวสวนลำไย
8. คอลัมน์: SOCIETY: ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล
9. คอลัมน์: มุมข้าราชการ
10. 1/4Special Report: ราคา'ปาล์ม'ขยับพุ่งสูง!อย่าให้ตั้งซ้ำรอยยางพารา

สื่อ

- แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
การเงินธนาคาร
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

ก.เกษตรฯจัดบีกแคมเปญกระตุ้นศก.รับปี'64 ชวน'ช้อปวิถีใหม่' ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน'

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปี 2563 นับเป็นปีเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกจนมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 50 ล้านคน หลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ กระทบเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องเข้าสู่บริบทของสังคมและวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหันมาจับจ่ายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จนยอดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เติบโตและถือกันอย่างเห็นได้ชัด

ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯพัฒนาและขยายตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ และรับมือได้ทันทางที่มีเมื่อวิกฤตการณ์เกิดขึ้นด้วยแนวทางตลาดนำการเกษตร และใช้เทคโนโลยีก้าวสู่ Digital Marketing เกษตรกรพัฒนาตนเองและเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ทำได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายแพลตฟอร์มในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ DGT Farm, อ.ต.ก.เดลิเวอรี่, ตลาดเกษตรกรออนไลน์, Fisheries Shop, Co-op Click รวมถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด ที่ร่วมเป็นพันธมิตรเปลี่ยนเกษตรกรเป็นลูกค้าออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งทุกแพลตฟอร์มได้รับความนิยมมีกระแสตอบรับดี ผู้บริโภคหันมานิยมสั่งซื้อสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งสั่งซื้อเพื่อบริโภคเองหรือส่งมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญและเทศกาลต่างๆ เพราะปัจจุบันมีระบบจัดส่งรวดเร็ว ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานและยังคงความสดใหม่ตามเดิม “ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผู้บริโภค รวมทั้งภาคส่วนต่างๆออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อจัดงานและกิจกรรม หรือหาของขวัญปีใหม่มอบให้กัน แน่แน่นอนว่าสินค้าเกษตรเป็นกลุ่มสินค้าน่าสนใจ มีความต้องการมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯเรามีทั้งผลผลิตสด แปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรมากมาย จึงเตรียมขนทัพสินค้า มาออกบูชในแคมเปญ “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน” โดยมีกิจกรรมโปรโมชัน ทุกคนเลือกชมตัวอย่างสินค้าและชิมฟรีได้ตลอดเวลา ถูกใจสินค้าชนิดใดกดสั่งซื้อได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์ม หรือ QR Code เลือกวันจัดส่ง และรอรับสินค้าได้ที่บ้าน หรือจะให้จัดส่งเป็นของขวัญไปยังผู้รับได้เช่นกัน ซึ่งแคมเปญสุดพิเศษครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯหวังร่วมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านเกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขยายช่องทางตลาด ขณะที่ผู้บริโภคเองก็สะดวกสบาย มีทางเลือกซื้อสินค้าเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลา การเดินทาง และยังได้รับสินค้าเกษตรส่งตรงถึงบ้านด้วย” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

ด้านดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แคมเปญดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม ที่ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ ซึ่งบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสถานที่จัดแคมเปญฟรี 7 วัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีทักษะด้านตลาดการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรจากฝีมือเกษตรกรไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี

'เบนดิโต้ฟาร์ม' สมชื่อไฮโดรลเกษตรไทย

ต่อยอดสตอร์วเบอร์รี่ผสมงาช้างม่อน-ถั่ว ดันขึ้นชั้นของฝากปาย

แม่ฮ่องสอน - เติมความสุขตามชื่อ สมเป็นสุดยอดไฮโดรลเกษตรกรไทย..นักธุรกิจสาวนำ "เบนดิโต้ ฟาร์ม" ต่อยอดสตอร์วเบอร์รี่พันธุ์ลิขสิทธิ์ที่เดียวในไทย ผสมงาช้างม่อน-ถั่วลายเสือ ผลิต "เบนดิโต้ทุเล่ส์" ผสานบรรจุภัณฑ์สุดครีเอทีฟโดนใจ

ท่ามกลางอ้อมกอดสายหมอกขุนเขา และอากาศบริสุทธิ์ของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน.."สรีนทิพย์ วิไลลักษณ์" นักธุรกิจสาวที่รักในการทำเกษตร ซึ่งเคยมีประสบการณ์บริหารโครงการใหญ่ๆ มาแล้วหลากหลายโครงการทั้งด้านโทรคมนาคม และอสังหาริมทรัพย์ กำลังนำ "เบนดิโต้ ฟาร์ม" อันเป็นชื่อที่มาจากภาษาสเปนแปลว่า "ฟาร์มแห่งความสุข" ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาก่อนถึงแยกเข้าตัวอำเภอปาย มาเติม "ความสุข" ให้แก่คนที่มาเยือนเมืองปาย และแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น

สรีนทิพย์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนดิโต้ ฟาร์ม จำกัด เปิดเผยว่า เบนดิโต้ฟาร์มประกอบไปด้วยฟาร์มสตอร์วเบอร์รี่ และผักผลไม้ ออร์แกนิกปลอดสารพิษ เริ่มต้นจากการปลูกสตอร์วเบอร์รี่บนที่ดินที่ผู้คนส่วนใหญ่ปลูกถั่วเหลือง และกระเทียม โดยเรามาลงทุนทำฟาร์มด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไม่ใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักเองในรีไซเคิลแนวธรรมชาติ

จนปี 2558 ก็ได้รับใบรับรองออร์แกนิก ไทยแลนด์ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขณะนี้เราได้พัฒนาระบบเป็นสมาชิฟาร์ม เป็นระบบปลูกสตอร์วเบอร์รี่ลอยฟ้าในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานจากประเทศออสเตรเลียเพื่อให้ผลผลิตสามารถออกได้ทั้งปี ซึ่งเราได้คัดสรรต้นพันธุ์สตอร์วเบอร์รี่เกรด A นำเข้าพันธุ์ลิขสิทธิ์จากแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา และเน้นการ



ดูแลสตอร์วเบอร์รี่แบบปลอดสารพิษ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ของฟาร์มเป็นสตอร์วเบอร์รี่สีแดงสด รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ในแบบชนิดลูกใหญ่พิเศษ มีที่เดียวในประเทศไทย

สร้างฝัน ในความมหัศจรรย์ของฟาร์ม

สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ของเบนดิโต้ ฟาร์ม ที่นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ผ่านการวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ 10 สุดยอดไฮโดรลนักธุรกิจเกษตรไทยจากทั่วประเทศ ในโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือจีเนียส เดอะ ครีเอชั่น โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ "เบนดิโต้

ทุเล่ส์" (Bendito Tuiles)

"เบนดิโต้ทุเล่ส์" (Bendito Tuiles)

เป็นขนมอบกรอบที่คิดค้นพัฒนาสูตรขึ้นเอง เป็นคุกกี้ที่เหมือนขนมเมืองไทยคือกรอบบาง ชวนให้ระลึกถึงความเป็นไทย ด้วยสูตรพิเศษที่มีรสชาติหอมหวาน มีส่วนผสมของสตอร์วเบอร์รี่สด ผสานเข้ากับวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนเป็นองค์ประกอบของส่วนผสมที่มีรสและกลิ่นของงาช้างม่อนและถั่วลายเสือ สอดไส้ด้วยช็อกโกแลตทำให้ขนม "เบนดิโต้ ทุเล่ส์" คือขนมที่ทุกคนต้องซื้อรับประทานเมื่อมาเยือนแม่ฮ่องสอน และซื้อกลับไปเป็นของฝากเสมือนเป็นของฝากประจำจังหวัดที่ชาวแม่ฮ่องสอนภาคภูมิใจ

ทั้งยังทำให้นักท่องเที่ยวได้มี



ประสบการณ์ความทรงจำดีๆ ที่ได้มาเยือน และสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยว อ.ปาย ในบริบทมุมมองใหม่ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปสตอร์วเบอร์รี่ อื่นๆ ทั้งที่เป็นขนม ไอศกรีม และเครื่องดื่ม รวมทั้งยังมีสินค้าอื่นตามมาอีกในอนาคต เช่น ผัก ข้าว และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

เดินทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ใหม่เมืองปาย

สรินทิพย์บอกอีกว่า เบนดิโต้ฟาร์มมีแผนที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ และสถานที่ต่างๆ เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมาเข้าเยี่ยมชมและชิมสตอร์วเบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2564 เราได้วางเป้าหมายที่จะทำให้

เบนดิโต้ ฟาร์ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านสตอร์วเบอร์รี่แบบครบวงจรแห่งใหม่ของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองปายและแม่ฮ่องสอนในอนาคตอันใกล้ โดยจะมีทั้งการปลูกสตอร์วเบอร์รี่, การเพาะพันธุ์ต้นสตอร์วเบอร์รี่ตลอดปี มีโรงงานและทีมค้นคว้าวิจัยของตนเองเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจมาดูงาน นอกจากนี้ เบนดิโต้ฟาร์มยังมีรีสอร์ทที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสตอร์วเบอร์รี่ผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตอร์วเบอร์รี่ อยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบนดิโต้ฟาร์ม โทร. 0-2502-6581/ 0-5369-9828 <http://www.bendito.co.th> และเฟซบุ๊กแฟนเพจ : BenditoFanpage.

สัปดาห์ตระหนักโรคเชื้อดื้อยา หยุดใช้ยาพร่ำเพรื่อ



การสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้อย่างเหมาะสม ทั้งในบุคลากรทางการแพทย์ สัตว์แพทย์ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน ยังต้องเดินทางอย่างต่อเนื่อง ยืนยันจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 ในคนไทยอายุมากกว่า 15 ปี 54 ล้านคน พบว่า มีความรู้และเข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยาและยาต้านจุลชีพในระดับที่ต่ำพอ 13 ล้านคน จาก 50 กว่าล้านคน นี่คือการประเมินที่ต่ำมีประชาชนอีก 41 ล้านคนที่ต้องเข้าไปให้ความรู้ กระตุ้นให้หันตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ

ปีนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงานสัปดาห์ความตระหนักโรคเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโลก ปี 2563 (Thailand's World Antimicrobial Awareness Week 2020) ภายใต้แนวคิด "สุขภาพหนึ่งเดียว" ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนิส คอนเวนชัน นนทบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงาน โดยงานสัปดาห์ความตระหนักโรคเชื้อดื้อยา จะขึ้นถึงวันที่ 24 พ.ย.นี้ พร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ได้ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลกรับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ปี 2559 ในฐานะเป็นประธานกลุ่มประเทศ G-77 และผู้นำประเทศไทย เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นวิกฤตร่วมกันของทุกประเทศ มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 700,000 คนต่อปี ซึ่งประเทศไทย 38,000 คนต่อปี จากการติดตามในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยามากขึ้น มีอัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ในกลุ่มโรครักษาได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น หวัด โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก 3 โรคนี้ หายเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันร่างกาย เราต้องหยุดกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ อย่าซื้อยากินเองหรือแบ่งยาให้คนอื่น

สำหรับในประเทศไทยที่จัดสัปดาห์ตระหนักโรคเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโลกขึ้นตั้งแต่ปี 2556 โดยมี สสส. เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญ **ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม** ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า งานสัปดาห์ตระหนักโรคเชื้อดื้อยา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ WHO เพราะเชื้อดื้อยาส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการจัดการเชื้อดื้อยาสุดท้ายจะไม่มียาใดๆ รักษาได้ เกิดการสูญเสียชีวิต สสส. ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผลักดันให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก เกิดกลไกทางกฎหมายกำกับดูแลการใช้



ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

ยาปฏิชีวนะเข้มข้นขึ้น ปีนี้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ไม่ได้หยุดเชื้อดื้อยาในคนเท่านั้น รวมกลไกกำกับดูแลอาหารสัตว์ที่ผสมยา ลดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์ จนถึงในภาคเกษตรกรรม สวนส้ม ฟาร์มพืชผักต่างๆ ไม่ให้ใช้ยาพร่ำเพรื่อ

"สสส. ร่วมจัดทำสโปดโฆษณา รณรงค์ผ่านช่องทางสื่อกระแสหลัก พบว่า ทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้

และความเข้าใจสูงถึงร้อยละ 82 แต่อย่าชะล่าใจ ต้องสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จำเป็น อีกกลไกมีการพัฒนาศูนย์วิชาการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งจะช่วยสอดส่องพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของคนไทย และให้คำแนะนำที่ถูกต้อง รวมถึงจะสนับสนุนคนและชุมชนเพื่อเข้าสู่กลไกเฝ้าระวังและจัดการความรู้ปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ไม่ให้เกิดวิกฤต "ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในสัตว์ ช่วยแก้ไขปัญหาดื้อยา และลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง **น.สพ.สมชวน**

รัตนมิ่งคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการหยุดเชื้อดื้อยาในภาคปศุสัตว์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยา หนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลง ร้อยละ 30 เวลานี้ยกเลิกใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดในการเร่งการเจริญเติบโต การใช้ยาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ภายใต้การดูแลสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม นอกจากนี้ มีมาตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีการตรวจวิเคราะห์ยาตกค้างในระยะยาวทั้งใช้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีแล็บตรวจสอบการดื้อยา 8 แห่ง เพื่อเฝ้าระวัง ขณะที่กรมประมงส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในการเพาะ



เลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสัตว์ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการดื้อยาสำหรับสัตว์ สร้างสัตว์แพทย์ตระหนักปัญหาด้านสุขภาพซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และพันธมิตรด้านการเกษตรและปศุสัตว์จะขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมและมีศักยภาพต่อไป

จ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ตามที่ กรม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์ โควิด-19 นั้น ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตรวจสอบรับรองสิทธิของเกษตรกรที่มี คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยา ชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัว เรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงิน จำนวน 23,484,435 บาท

ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการ โอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผลการจ่าย เงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 พบว่า มีบัญชี เกษตรกรที่โอนเงินสำเร็จ จำนวน 194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวน เงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำ บัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริม การเกษตรได้มีหนังสือประสานงานไปยัง จังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้ง เกษตรกรทราบแล้ว และมีเกษตรกรที่ยังไม่ สามารถโอนเงินได้ จำนวน 5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่ บัญชีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอน เงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิด บัญชีที่ ธ.ก.ส.สาขา ในชื่อของตนเอง.

สารพันปัญหา?

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ คิดให้ดีกว่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

วันที่ 20 ธันวาคมนี้จะมีการเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นั้นคือบ้านเกิดของผม เลือกตั้งคราวนี้ทราบว่ามีสองคนลงสมัครนายก อบจ.ผมหวังว่าทั้งสองคนจะแข่งขันด้วยความสุจริต

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากจะเกิดขึ้นอีกคือ ข้อกล่าวหาใดๆในการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแปลกใจว่าทำไมการดำเนินการกับนักการเมืองระดับชาติ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นถึงล่าช้า ทั้งที่มีข้อกล่าวหาเป็นคดีมานาน

ความไม่โปร่งใสต่างๆ ในโครงการสาธารณูปโภคนั้น สังคมเสียหาย จะต้องไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น การเลือกตั้งคราวนี้ชาวบ้านจะต้องคิดให้ดีในการตัดสินใจว่าควรเลือกใครไปทำงานในท้องถิ่นของท่าน.

อานนท์ คนเมืองสามอ่าว

ตอบ คุณอานนท์

ปัญหาการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกวันนี้ น่าจะดีขึ้นตามลำดับ เพราะประชาชนตื่นตัวมากขึ้น ให้ความสนใจเป็นหูเป็นตา ช่วยกันตรวจสอบสอดส่องดูแล

จากจุดเริ่ม การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นวันที่ 20 ธ.ค.นี้เชื่อว่าชาวบ้านจะคิดให้ดีพิจารณาให้รอบคอบก่อนใช้สิทธิเลือกคนเข้าไปทำงาน!

ชัย เสดเดอร์

■ อสป.รับรางวัล “รศก.พัฒนาองค์กร” ดีเด่นในรอบ 67 ปี

คิดให้ดีกว่าเลือกตั้งท้องถิ่น อสป.เลิศ!
รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในรอบ 67 ปี ประกวดร้อง-เล่น-เต้น เด็กๆชวนสวมหมวกกันน็อก

องค์กรสะพานปลา(อสป.)อีกรัฐวิสาหกิจหนึ่งภายใต้กระทรวงเกษตรฯที่ดำเนินการตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 67 ปี มาปีนี้มีข่าวดีสำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร โดยอสป.คว้า 2 รางวัลใหญ่ ทั้งรางวัล “พัฒนาองค์กรดีเด่น” และรางวัล “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร” ประเภทดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง โดยเข้ารับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ ที่ทำเนียบฯเมื่อวันก่อน



อสป.ถือเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีมิติภายใต้การบริหารงานของ ดร.มณฑิธร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ที่น่าจับตาในเรื่องของการบริหารงาน พลุกเป็นองค์กรขนาดเล็ก จนเป็นที่ยอมรับ



ดร.มณฑิธรบอกว่ารางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปี นับตั้งแต่ อสป.เปิดดำเนินการ และน่าจะมาจากในปี 2563 นี้ อสป.สามารถทำผลประกอบการมีกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี จากการบริหารงานเชิงรุก การปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 แห่งทั่วประเทศให้ทันสมัย

เป็น Hub of Seafood และจุดหมายปลายทางซื้อปิ้งอาหารทะเล สินค้าสัตว์น้ำ และจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่

สำหรับรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น นั้น ถือเป็นครั้งแรกเช่นกัน ถือว่า อสป.บริหารงานร่วมกับทีมผู้บริหาร พนักงานได้ถูกทาง และพร้อมทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการมุ่งเน้นอาหารทะเลสด สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยฟอร์มาลีนปนเปื้อน ถูกสุขอนามัย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อสินค้าอาหารทะเลและสัตว์น้ำที่สะพานปลาและท่าเรือประมงทุกแห่งภายใต้การดูแลของ อสป.

ทั้งนี้ที่ผ่านมาก็ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมามากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานที่ อสป. จะพยายามทำงานเชิงรุกให้ อสป.มีผลประกอบการดี มีผลกำไรเพิ่มในทุกๆปี

เป็นการยกระดับการบริหารงานรัฐวิสาหกิจอย่าง อสป.ให้พัฒนาก้าวหน้าจนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น!

ชัย เสดเดอร์

■ ประกวดร้องเล่นเต้นเพลง “พี่หัวดี” รณรงค์สวมหมวกกันน็อก

กิจกรรมแนะนำจาก สภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
ชมรม “คนห่วงหัว” มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญ
ชวนน้องๆ อายุ 8-9 ปี ที่มีพลังอันเหลือร่วม
ประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลง “พี่หัวดี”

เนื้อหาเน้นการรณรงค์ให้เด็กๆเยาวชน
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เห็นถึง
ความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกให้กับ
บุตรหลานเมื่อต้องนำเขานั่งซ้อนท้ายรถจักร-
ยานยนต์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเพลง
พี่หัวดี ได้ที่ www.ncswt.or.th ส่งผลงาน
ที่ infogit@ncswt.or.th ภายในวันที่ 30
พ.ย.นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 09-
1818-7891 หรือ 0-2241-2841, 0-2241-5125

น้องๆ หนูๆ สนใจไปสมัครกันได้เลย!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

สัปดาห์ตระหนักโรคเชื้อดื้อยา หยุดใช้ยาพร่ำเพรื่อ



การสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ และการยาอย่างเหมาะสม ทั้งในบุคลากรทางการแพทย์ สัตว์แพทย์ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน ยังต้องเดินทางอย่างต่อเนื่องยืนยันจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 ในคนไทยอายุมากกว่า 15 ปี 54 ล้านคน พบว่า มีความรู้และเข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยาและยาต้านจุลชีพในระดับที่ต่ำพอ 13 ล้านคน จาก 50 กว่าล้านคน นี่คือการประเมินที่ต่ำมีประชาชนอีก 41 ล้านคนที่ต้องเข้าไปให้ความรู้ กระตุ้นให้หันตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ

ปีนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงานสัปดาห์ความตระหนักโรคเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพโลก ปี 2563 (Thailand's World Antimicrobial Awareness Week 2020) ภายใต้แนวคิด "สุขภาพหนึ่งเดียว" ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชัน นนทบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงาน โดยงานสัปดาห์ความตระหนักโรคเชื้อดื้อยา จะขึ้นถึงวันที่ 24 พ.ย.นี้ พร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องการดื้อยาด้านจุลชีพ ได้ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลกรับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการดื้อยาด้านจุลชีพในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ปี 2559 ในฐานะเป็นประธานกลุ่มประเทศ G-77 และผู้นำประเทศไทย เชื้อดื้อยาด้านจุลชีพเป็นวิกฤตร่วมกันของทุกประเทศ มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 700,000 คนต่อปี ซึ่งประเทศไทย 38,000 คนต่อปี จากการติดตามในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาด้านจุลชีพแห่งชาติ

พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยามากขึ้น มีอัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ในกลุ่มโรครักษาได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น หวัด โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก 3 โรคนี้ หายเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันร่างกาย เราต้องหยุดกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ อย่าซื้อยากินเองหรือแบ่งยาให้คนอื่น

สำหรับในประเทศไทยที่จัดสัปดาห์ตระหนักโรคเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพโลกขึ้นตั้งแต่ปี 2556 โดยมี สสส. เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า งานสัปดาห์ตระหนักโรคเชื้อดื้อยา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ WHO เพราะเชื้อดื้อยาส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการจัดการเชื้อดื้อยาสุดท้ายจะไม่มียาใดๆ รักษาได้ เกิดการสูญเสียชีวิต สสส. ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผลักดันให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาดังแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก เกิดกลไกทางกฎหมายกำกับดูแลการใช้



ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

ยาปฏิชีวนะเข้มข้นขึ้น ปีนี้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ไม่ได้หยุดเชื้อดื้อยาในคนเท่านั้น รวมกลไกกำกับดูแลอาหารสัตว์ที่ผสมยาลดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์ จนถึงในภาคเกษตรกรรม สวนส้ม ฟาร์มพืชผักต่างๆ ไม่ให้ใช้ยาพร่ำเพรื่อ

"สสส. ร่วมจัดทำสโปดโฆษณา รณรงค์ผ่านช่องทางสื่อกระแสหลักพบว่า ทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้

และความเข้าใจสูงถึงร้อยละ 82 แต่อย่าชะล่าใจ ต้องสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จำเป็น อีกกลไกมีการพัฒนาศูนย์วิชาการเฝ้าระวังการดื้อยาด้านจุลชีพ ซึ่งจะช่วยสอดส่องพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของคนไทยและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง รวมถึงจะสนับสนุนคนและชุมชนเพื่อเข้าสู่กลไกเฝ้าระวังและจัดการความรู้ปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ไม่ให้เกิดวิกฤต "ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

การใช้ยาด้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในสัตว์ ช่วยแก้ไขปัญหาดื้อยา และลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง น.สพ.สมชวน

รัตนมิ่งคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการหยุดเชื้ออียาในภาคปศุสัตว์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จัดการอียา หนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ลดปริมาณการใช้ยาด้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลง ร้อยละ 30 เวลานี้ยกเลิกใช้ยาด้านจุลชีพทุกชนิดในการเร่งการเจริญเติบโต การใช้ยาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ภายใต้การดูแลสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม นอกจากนี้ มีมาตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีการตรวจวิเคราะห์ยาตกค้างในระยะยาวทั้งใช้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีแล็ปตรวจสอบการอียา 8 แห่ง เพื่อเฝ้าระวัง ขณะที่กรมประมงส่งเสริมการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในการเพาะ



เลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงแก้ปัญหาเชื้ออียาในโรงพยาบาลสัตว์ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการอียาสำหรับสัตว์ สร้างสัตว์แพทย์ตระหนักปัญหาด้านสุขภาพซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และพันธมิตรด้านการเกษตรและปศุสัตว์จะขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมและมีศักยภาพต่อไป

“มนัญญา” เยียวยาชาวสวนลำไย

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและ ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ เยี่ยมชมนิทรรศการ สหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนาง (Field Day) ที่หอประชุมอำเภอโกสุมพินคร กุลฤดี พัฒนะฉิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จ.กำแพงเพชร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และ กล่าวรายงาน น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รอง ผวจ. มอบเงินชดเชยแก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กำแพงเพชร นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม ในพื้นที่ 11 อำเภอ จำนวน 1,176 ราย เป็นเงิน วิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ มีเกษตรกรชาวสวน 19,660,870 บาท พร้อมพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ ลำไยร่วมงาน 400 ราย

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ ได้เพิ่มการจัดตั้ง ชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์เชื่อมโยง การทำเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นออร์แกนิก ให้ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก.

การเงินธนาคาร

Money and Banking
Circulation: 200,000
Ad Rate: 65,000

Section: -/-

วันที่: อาทิตย์ 1 - จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 463

จำนวนหน้า: 0.25 Ad Value: 16,250

คอลัมน์: SOCIETY: ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล

หน้า: 126(บน)

PRValue (x3): 48,750

คลิป: สีสี่

SOCIETY



ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล

▶ สตีทิกกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล (กลาง) อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการราชการแทนรอง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19

มุม **ข้าราชการ** 'อี.12'

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่ง อธิบดี หรือเทียบเท่าคราวนี้ รายแรกเป็นของ กระทรวงการคลัง เป็นการแต่งตั้ง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และอีกรายเป็นของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์...● พร้อมกันนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างอีก 4 ราย ดังนี้ 1.นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ มาจากรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 2.พันจ่าเอก ประเสริฐ มัลลย์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.นายชาติ บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 4.นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน...● การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงการคลัง คือ นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง...● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งโฆษกกระทรวง ประกอบด้วย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น โฆษก อว. 2.ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองโฆษก อว. ...● มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการ

กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปก.) จำนวน 7 คน ดังนี้ 1.นายนิพนธ์ สะเทิมี่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายวรวิทย์ เจนธนากุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 3.นายวิชัย อัคริสร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 4.นายไกรฤทธิ อุทยานนท์ชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 5.นายสุวิชัย โรจนวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 6.นางอุษกร สิริโยธิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 7.นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย...● ช่วงสุดท้ายขอแจ้งถึงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษา ดังนี้ 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง และมีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันปิดรับสมัคร หรือ 2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง และมีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันปิดรับสมัคร หรือ 3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันก่อนวันทดสอบ ขั้นตอนที่ 3 คือ 11 มีนาคม 2564...● ผู้สมัครที่เป็น ข้าราชการ จะต้องได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจาก ผู้บังคับบัญชา ที่มีอำนาจสั่งบรรจุ และผู้สมัครผู้ใดอยู่ระหว่างการขอใช้ทุนรัฐบาลต้องขอใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย...● สำนักงาน ก.พ.ร. จะรับผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 50 คน โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อที่เว็บไซต์ www.opdc.go.th...●

“อี.12”



เจาะ ปดทักก่อน ทีมข่าว 1/4Special Report ได้เกาะติดปัญหาการผันผวนของราคายางพารา จากราคาที่กำลังไต่ขึ้นไปถึง 80 บาท สูงสุดในรอบ 3 ปี แต่พอจะตกก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วัน แทบจะเหลือเพียง 3 กิโลร้อย จนทำให้ทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ กำลังตรวจสอบพร้อมเร่งหาต้นสายปลายเหตุ

บรรดาเกษตรกรชาวสวนยางพารา ต่างมีคำถามค้างคาใจว่าใครบ้าง? มีส่วนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากเหตุการณ์ผันผวนราคาผิดปกติครั้งนี้ และที่สำคัญอยากรู้ "ใคร" คือผู้ควบคุมราคายางพาราในไทยอย่างแท้จริง?

อย่างไรก็ดีในช่วงเดือน พ.ย. 63 ยังมีผลผลิต "ปาล์มน้ำมัน" เป็นที่น่าจับตามองไม่น้อยเช่นกัน ราคาที่ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อที่ท่าโรงงานในแหล่งผลิต (สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ ชุมพร) ราคาปรับตัวขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.10-5.00 บาท (1 ต.ค. 63) เพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 6.00-7.00 บาท (16 พ.ย. 63) นอกจากนี้ราคาของ "น้ำมันปาล์มดิบ" ก็ปรับตัวขึ้น กก.ละ 25.00-25.25 บาท

เป็นที่น่าสังเกต ยังไม่เคยมีมาก่อนที่ราคา ลูกปาล์มสด หรือ ปาล์มทะลาย จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 7 บาท จนมีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า ราคาที่ลานปาล์ม และ โรงงานสกัดน้ำมัน

ปาล์มดิบ รับซื้อผลผลิตลูกปาล์มสด และปาล์มทะลาย เป็นราคาถูกปั่นจากตลาดต่างประเทศ เช่นเดียวกับราคายางพาราหรือไม่ ดังนั้นบรรดา

เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเฝ้าจับตอย่างใกล้ชิด

หลายปัจจัยทำให้ปาล์มน้ำมันราคาพุ่ง

ทีมข่าว 1/4Special Report ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายชัยฤทธิ์ ถ้าย่วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง และคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน (กนป.) ถึงสาเหตุของราคาปาล์มน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายชัยฤทธิ์ กล่าวว่า สาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศคือ ราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำมากกว่า 2 ปี ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันขาดการบำรุงรักษา

ทำให้ผลผลิตของปาล์มในปี 2563 หายไปจากตลาด กว่า 10 ล้านตัน(จากที่เคยมีถึง 17 ล้านตัน) ส่วนปัจจัยที่มาจากต่างประเทศ ทราบว่าเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในหลายประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ น้ำมันถั่วเหลือง ที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมีราคาแพง โรงงานผู้ผลิตต้องหันมาใช้ปาล์มถั่วเหลืองทดแทน เป็นเหตุให้โรงงานเหล่านี้แย่งกันซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จนทำให้ราคาปรับสูงขึ้นตามความต้องการของโรงงาน

นอกจากนี้ยังมีวิกฤติของโควิด-19 ทำให้ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตปาล์มถั่วเหลือง และส่งออกอันดับ 2 ของโลก ได้รับความกระทบจากการที่ไม่มีแรงงานในสวนปาล์ม จนไม่สามารถนำผลผลิตออกสู่โรงงานเหมือนปกติ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ น้ำมันปาล์ม จากโรงสกัดมีไม่เพียงพอ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือการที่กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้ถั่วเหลืองปาล์มมาใช้เป็นส่วนผสมของ น้ำมันดีเซล บี 10 และ น้ำมันดีเซล บี 100 ทำให้ผลผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาด

“ดังนั้นราคาปาล์มที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ เชื่อว่าต่างกับราคาขางพารา เพราะสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการขาดแคลนผลปาล์ม ที่โรงงานในประเทศต้องการ อย่างไรก็ตามที่ปาล์มมีราคาสูงก็ยังไม่ได้ทำให้ชาวสวนปาล์มร่ำรวยขึ้น เพราะชาวสวนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่ได้มีผลผลิต

ที่จะเก็บไปขายจำนวนมาก คิดกับสวนปาล์มของบรรดานายทุนรายใหญ่ ๆ ที่ได้รับอานิสงส์จากราคापาล์มถั่วเหลืองที่พุ่งสูงไปแบบเต็ม ๆ” นายชัยฤทธิ์ กล่าว

รวัจ “นายทุน” ลักใช้ราคาถั่วเหลืองปาล์ม

นายจักรินทร์ บุญคง เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ให้สัมภาษณ์ว่า โดยข้อเท็จจริง การทำสวนปาล์มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้น มี ต้นทุน อยู่ที่ประมาณ 3.80 บาท ส่วนราคาคู่มือของเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 4.20 บาท แต่ถ้าจะให้ชาวสวนปาล์มอยู่ได้อย่างมั่นคง ราคาปาล์มที่เกษตรกรขายให้กับ

ลานเท หรือโรงงานต้องอยู่ที่ กก.ละ 5 บาท วันนี้ที่ราคาปาล์มขึ้นไปถึง 7-8 บาท เป็นเพราะผลผลิตไม่มี เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาตกต่ำ เจ้าของสวนปาล์มส่วนใหญ่ต่างก็เหมือนจะพึ่งไม่ลงทุนใส่ปุ๋ย ไม่บำรุงรักษาอย่างไรก็ดีอีก 3 เดือน เชื่อว่าเมื่อถึงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น พ่อค้า และโรงงาน คงจะต้องกดราคารับซื้อลงมาเหลือ



นายชัยฤทธิ์ กายฮ่อน
เกษตรกรชาวสวนปาล์มบ้าน จ.กระบี่



นายจักรินทร์ บุญคง
เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม จ.กระบี่

กิโลกรัมละ 3 บาทเหมือนทุกครั้ง ทั้งนี้การแย่งกันซื้อผลผลิตจากชาวสวน แม้จะทำให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้น แต่ก็ไปสร้างปัญหาที่เป็น ห่วงโซ่กลางน้ำ และ ปลายน้ำ นั่นคือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ไม่สามารถจะเดินเครื่องได้เต็มเวลา

ขณะที่โรงงานของกลุ่มทุนใหญ่ จะมีแบบครบวงจรทั้ง โรงสกัด, โรงกลั่น และ โรงงานผลิตน้ำมัน ถึงแม้จะมีผลกระทบต่อเคีไม่มาก เพราะน้ำมันที่กลั่นได้ส่วนหนึ่งส่งขายต่างประเทศในราคาแพง ส่วนหนึ่งขายในประเทศได้มากขึ้น และเชื่อว่า ในไม่ช้านี้ ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อการบริโภคจะต้องอ้างถึงต้นทุนของปาล์มที่แพงขึ้นอาจขอปรับราคาขายปลีก

ที่วันนี้กระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาไว้ที่ 42 บาท ซึ่งโดยข้อเท็จจริงราคานี้ก็เป็นราคาที่ถูกลงกว่าต้นทุนของการรับซื้อผลปาล์มที่ กก.ละ 7 บาทไว้แล้ว ดังนั้นถ้ากระทรวงพาณิชย์ตามเล่ห์กลของกลุ่มทุนไม่ทันจะถูกอ้างเรื่องปาล์มราคาแพง ตีกันเพื่อสร้างกำไรในทันที

นายจักรินทร์ กล่าวต่อว่า แต่กับ วิสาหกิจ หรือ สหกรณ์ ในพื้นที่ คือ ผู้ได้รับผลกระทบ เพราะวัตถุประสงค์ที่แพงขึ้น และมีปริมาณน้อยลง ขาดสภาพคล่องของเงินทุนในการแข่งขัน จนมีการประกาศปิดกิจการ ทำให้คนงานตกงาน ซึ่งนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ของภาคใต้และหากผลปาล์มยังออกสู่ตลาดน้อยลง สิ่งที่น่าห่วงงานเกี่ยวข้องกับต้องรับมือคือ ราคาน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค กลุ่มโรงงานผู้ผลิต ซึ่งผูกขาดอยู่เพียงไม่กี่โรง จะขอปรับราคาขายปลีกหรือไม่ และหากยอมให้มีการปรับราคาสูงขึ้นตามราคาผลปาล์มที่แพงกว่าเดิม 1 เท่า

ตัว ก็จะเท่ากับเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ต่างเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทั้งจากวิกฤติโควิด-19 และจากความล้มเหลวของการแก้ปัญหาของภาครัฐ

นอกจากนี้รวมทั้งการใช้ถั่วเหลืองปาล์มเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันดีเซล บี 10 ซึ่งถูกจัดให้เป็นถั่วเหลืองปาล์มทุกปีก็ต้องจำหน่าย เมื่อราคาถั่วเหลืองปาล์มสูงขึ้น ต้นทุนของการผลิต บี 10 ก็ต้องเพิ่มขึ้น วันนี้น้ำมันดีเซล บี 10 ตก





ต่างจาก ดีเซล บี
7 ลิตรละ 2 บาท
โดยรัฐบาลชดเชย
ให้โรงกลั่นน้ำมัน
ลิตรละ 3 บาท ถ้า

ราคากัมมันปาล์มที่ใช้เป็นส่วนผสมแพงขึ้นกระทรวงพลังงานจำเป็นต้องปรับราคาให้แพงขึ้นหรือไม่ และหากต้องปรับราคาตามต้นทุนกัมมันปาล์ม ก็เท่ากับเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่ง

ห่วงนักลอบขนน้ำมันเข้ามั่วประเทศ

อีกประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปาล์มในประเทศแพง กลุ่มทุน ก็อาจจะขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ ในการ นำเข้า กัมมันปาล์ม จากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ตรงนี้คือเรื่องใหญ่ เพราะทุกครั้งที่มีการอนุญาตให้นำเข้า ราคาปาล์มในประเทศก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วทันที และผู้ที่รับเคราะห์คือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มนั่นเอง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นการเปิดช่องโหว่ให้มีการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน จากประเทศเพื่อนบ้าน ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทำให้ราคาปาล์มตกต่ำ เพราะมีการลอบขนน้ำมันเถื่อนเข้ามา

ดังนั้นเรื่องของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะต้องตามให้ทันเล่ห์กลของ "กลุ่มทุน" ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์มอยู่ที่ไหน และจะแก้อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ว่า "เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย" เพราะถ้าทำได้จริง เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนปาล์มและสวนยาง คงจะลืมตาอ้าปากได้บ้าง อย่าให้บทสรุปสุดท้าย ผู้ได้รับประโยชน์แท้จริง ยังไม่ใช่เกษตรกร!!